

NOKรับปีนี้รายได้โต-กำไรหด ล้นผู้โดยสารทั้งปีพุ่ง7ล้านคน

“สายการบินนกแอร์” แยมรายได้ปีนี้โตกว่าปีก่อน แต่กำไรปรับลดลง เหตุหันราคาตั๋วโดยสารลง เพื่อรักษาการบินแพคเตอร์ ให้อยู่ระดับ 80% หวังผู้โดยสารปีนี้พุ่ง 7 ล้านคน จากปีก่อนอยู่ที่ 5.89 ล้านคน

นายปัญญา ชูศิริวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า ในปีนี้รายได้ของบริษัทจะมากกว่าปีก่อนที่มีรายได้รวม 11,314.73 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิปีนี้จะปรับตัวลดลงจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,066.10 ล้านบาท เพราะเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นส่งผลทำให้รายได้เพิ่มขึ้น แต่ราคาตั๋วโดยสารมีการปรับลดลง จึงทำให้กำไรสุทธิปรับลดลงจากปีก่อน ซึ่งการที่บริษัทต้องปรับลดราคาตั๋วโดยสารลงนั้น เพื่อกระตุ้นให้มีจำนวนผู้โดยสารเข้ามามากขึ้น เพื่อรักษาอัตราส่วนบรรทุกผู้โดยสาร (คาร์บิน แพคเตอร์) ให้อยู่ในระดับ 80%

อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาตั๋วโดยสารในปัจจุบันนั้นเป็นราคาต่ำสุดแล้ว และคาดว่าเมื่อปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ

คลี่คลาย ราคาตั๋วโดยสารจะปรับตัวขึ้นได้ เพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้โปรโมชั่น หรือโปรแกรมส่งเสริมการขายเข้ามากระตุ้นเพื่อเพิ่มยอดผู้โดยสาร ซึ่งในปีนี้อาจคาดว่าจะมีผู้โดยสารอยู่ที่ระดับ 7 ล้านคน เติบโตจากปีก่อนอยู่ที่ 5.89 ล้านคน

“ในไตรมาส 2/57 นี้ รายได้และกำไรสุทธิจะดีกว่าไตรมาส 1/57 แต่ไม่น่าจะดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งในไตรมาสนี้บริษัทได้รับผลดีจากการมีวันหยุดเทศกาลเยอะ ทำให้จำนวนผู้โดยสารมากเป็นพิเศษ เพราะว่ามีการเดินทาง โดยประเมินว่าการแข่งขันของสายการบินต้นทุนต่ำในปัจจุบันจากการมีสายการบินประเภทนี้เพิ่มขึ้นมาอีก 1 แห่งนั้น กระทบกับบริษัทบ้างแต่ไม่มาก เพราะเส้นทางการบินยังน้อยอยู่สำหรับสายการบินใหม่” นายปัญญา กล่าว

นายปัญญา กล่าวอีกว่า ในเดือนมิถุนายนนี้ บริษัทมีแผนที่จะลดเที่ยวบินในประเทศที่มีผู้โดยสารน้อย แต่มีจำนวนเที่ยวบินค่อนข้างถี่ เช่น ในจังหวัดเชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี ลดลง 1 เที่ยวบินต่อวัน เพื่อนำเครื่องบินที่ไม่ได้บินไปเพิ่มในจังหวัดที่มีผู้โดยสารมากกว่า ขณะที่จะ

เพิ่มเที่ยวบินต่างประเทศ เช่น ประเทศพม่า จากเดิมมี 1 เที่ยวบินต่อวัน จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เที่ยวบินต่อวัน เนื่องจากมองว่าจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางไปพม่ามีการเติบโตที่ดี โดยคาร์บิน แพคเตอร์ขณะนี้ อยู่ที่ราว 80% ในประเทศพม่า

สำหรับการเพิ่มเที่ยวบินไปยังเส้นทางใหม่ที่โสมิन्ह ประเทศเวียดนาม คงต้องเลื่อนออกไปเป็นปี 2558 เพราะต้องใช้ความระมัดระวังในการเปิดเส้นทางในต่างประเทศ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง คงต้องรอให้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายลงไปมากกว่านี้ก่อน ส่วนความร่วมมือกับสายการบินในสิงคโปร์ เพื่อเปิดเส้นทางการบินใหม่ไปยังเอเชียเหนือไม่ว่าจะเป็นเกาหลี ญี่ปุ่น ฮองกง คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปีนี้ โดยตอนนี้อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตเส้นทางการบิน

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนเพิ่มเครื่องบินใหม่ จำนวน 8 ลำ แบ่งเป็นเครื่องบินเจ็ท 4 ลำ และเครื่องบินขนาดกลางหรือเทอร์โบ 4 ลำ โดยจะรับมอบไตรมาสละ 1 ลำ ซึ่งในช่วงไตรมาส 1/57 มีเครื่องบินเพิ่มเข้ามาแล้วจำนวน 1 ลำ และจะทยอยรับมอบให้ครบ 8 ลำภายในไตรมาส 4/57 ซึ่งได้เข้ากับบริษัทเช่าระดับโลกในระยะเวลาสัญญา 8-12 ปี ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้นราว 20% ■